

รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ตาม
บทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	แนวทางแก้ไข	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ/อ้างอิง
1. การใช้รถ ราชการที่ไม่ เกี่ยวกับ ราชการ	การใช้รถราชการที่ไม่เกี่ยวกับ ราชการ 1. งานศพ 2. งานแต่ง 3. งานบวช 4. ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข 5. งานเลี้ยงหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ 6. ธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ เช่น ขนของจัดงานต่างๆ 7. แวะตลาดสดซื้อของหลัง ประชุม/ส่งผู้ป่วย	- จัดทำคู่มือ การใช้รถ ราชการเพื่อป้องกันความ เสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน - ประกาศสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอวังสาม หมอ เรื่องนโยบายเพื่อ ความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมาตรการ ป้องกันการทุจริตฯ พร้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน	ไม่พบว่ามี เจ้าหน้าที่ใช้ รถราชการที่ ไม่เกี่ยวกับ งานราชการ	สรุปผล ประจำเดือนการ รายงานผลการใช้ รถยนต์ของทาง ราชการ (งาน ยานพาหนะฯ)
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน หน่วยงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจากต้องการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 1. การเสนอราคา 2. การกำหนดราคากลาง 3. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้าง 4. การตรวจรับพัสดุ 5. ความสัมพันธ์กับเอกชน	- จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - การกำหนดราคากลางโดย ผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบ คณะกรรมการ - การรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง - มีขั้นตอนการตรวจสอบ - การรายงานการให้หรือรับ ผลประโยชน์อื่นใด	- มีการจัดทำ และเผยแพร่ แผนฯ - มีการ กำหนดราคา กลางฯ ในรูป คณะกรรมการ - มีการ รายงานผล การจัดซื้อจัด จ้างทุกเดือน	ไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภายใน หน่วยงาน (คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน)

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

ตามที่คณะทำงานและให้คำปรึกษา สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ
ในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 ได้จัดทำคู่มือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
วังสามหมอ นั้น เนื่องจากการดำเนินงานตามคู่มือดังกล่าว พบว่ายังไม่ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในได้ คณะทำงานฯ จึงขอแจ้งปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ทุกคน ปฏิบัติตามประกาศฯ
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย (ดังเอกสารแนบ 1)
2. ให้เจ้าหน้าที่(งานพัสดุ) ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการ
กำหนดโดยเคร่งครัด (ดังเอกสารแนบ 2)



(นางสาวเอกากานต์ คลิ่นแก้ว)

คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ